

DEPA ประกาศหนุนสายป่านให้เอสเอ็มอีไทย



รับนโยบายภาครัฐ 4.0 SMEs ไทยต้องไปไกล ผ่ามาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) โดยนายรัชชัย โศตรวงษ์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development bank) โดยนายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ ผู้อำนวยการอาวุโส จัดการเสวนาอย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัวแคมเปญ สินเชื่อดอกเบี๋ยต่ำ หนุน SMEs ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 “กองทุนSmart SMEs บัญชีเดียว 4.0 และ สินเชื่อ SMEs Transformation Loan เต็มเต็มเงินทุน ดิดอาวุธความรู้ ดิดปีก SMEs ไทย ” โดยมีนาย นพดล จารุพงศ์ ปลัด จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจำนวนมาก ณ.โรงแรม หนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ จ.สกลนคร

ในการเสวนานี้ได้แนะนำการใช้ ซอฟต์แวร์ดิจิทัลเพื่อช่วยในการทำธุรกิจและธุรการของบริษัท เพื่อช่วยให้การดำเนินการมีความรวดเร็วแม่นยำและสามารถขยายการบริการได้ง่ายขึ้น แนะนำการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยหาพันธมิตรทางการค้าและการขนส่ง การจัดการโลจิสติกส์ และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ หลักๆ มี รายละเอียดโครงการดังนี้

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐSmart SMEs บัญชีเดียว 4.0วงเงินกองทุน 20,000 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปีตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี และ ไม่ต้องผ่อนชำระใน 3 ปีแรก โดยธุรกิจต้องอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ของจังหวัด เช่น ภาคการเกษตร แปรรูปอาหาร ภาคการท่องเที่ยว กลุ่ม START UP และ กลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม

2.สินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 บาทคงที่ 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการSMEs ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อความเข้มแข็ง START UP ที่มีนวัตกรรม และ กลุ่มธุรกิจ S-Curve หรือ SMEs ที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ

ทั้งนี้ในงานยังมีการแนะนำสินเชื่อหลากหลายโครงการ ตามโครงสร้างของธุรกิจ การตรวจเครดิตบูโรฟรี และให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ดิจิทัล อาทิ โปรแกรมภาษีสำเร็จรูป หากผู้ประกอบการท่านใดมีความสนใจและมีความสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME

Development bank) ทุกสาขา

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณพิมพ์พร ชัยวีระพัฒนา (จี๊ด) ฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 08 9109 8885 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimporn.ch@sipa.or.th

คุณวรัญช์ชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 0 2141 7158 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th